

สรุปผลการประเมินติดตาม PCU/NPCU

ในวันที่ 22-31 มีนาคม 2566

อำเภอ	หน่วยบริการ	ผลการประเมิน (ที่ยังไม่ผ่าน)	ข้อเสนอแนะ
วิเศษชัยชาญ	รพ.สต.ห้วยคันแหลน	<ol style="list-style-type: none"> 1. การมีทันตแพทย์ที่รับผิดชอบหน่วยบริการปฐมภูมิและให้บริการ 2. การมีผู้ช่วยงานทันตกรรมในหน่วยบริการปฐมภูมิ 3. ไม่มีพื้นที่สำหรับฝึกปฏิบัติแปรงฟัน 4. ด้านครุภัณฑ์และเครื่องมือ <ul style="list-style-type: none"> - ค้ำหวกรอเร็ว/ช้า มีไม่เพียงพอต่อผู้มารับบริการ - ก้าน tipper syringe มีไม่เพียงพอต่อผู้มารับบริการ - ไม่มีตู้เก็บวัสดุทันตกรรม 5. บริการส่งต่อและรับกลับ และการดูแลต่อเนื่อง (มีการส่งต่อแต่ไม่มีการติดตามผล และไม่มีการส่งคืนข้อมูลสุขภาพช่องปากให้กับผู้รับบริการ) 6. ไม่มีบริการฝึกปฏิบัติการดูแลสุขภาพช่องปากที่จำเป็นให้ประชาชนสามารถดูแลตนเองและครอบครัวได้ รวมถึงไม่มีการทำงานร่วมกับบอสม.ในเรื่องสุขภาพช่องปาก 7. ไม่มีการส่งเสริมให้ผู้ป่วยและครอบครัวมีส่วนร่วมในการตัดสินใจวางแผนการดูแลสุขภาพช่องปากตนเอง 8. การบริการทันตกรรมในกลุ่มเสี่ยง เช่น ผู้ป่วยที่มีปัญหาโรคทางระบบ ผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมน้ำตาลไม่ได้ ผู้ป่วยรังสีรักษา ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยจิตเวช 9. การมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายในการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก 	<ol style="list-style-type: none"> 1.1 จัดให้มีทันตแพทย์ที่รับผิดชอบอย่างชัดเจนและร่วมให้บริการในหน่วยบริการ 1.2 ทันตแพทย์ที่รับผิดชอบร่วมจัดทำแผนการปฏิบัติงานด้านงบประมาณ การจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ในรพ.สต. 2. จัดให้มีผู้ช่วยงานทันตกรรมในหน่วยบริการ โดยให้จ้างหรือฝึกอสม./แม่บ้าน 3. จัดตั้งพื้นที่สำหรับฝึกปฏิบัติแปรงฟัน 4. จัดหาเครื่องมือ ได้แก่ ค้ำหวกรอ, ก้าน tipper syringe ให้มีจำนวนเพียงพอต่อผู้มารับบริการ และตู้เก็บวัสดุทันตกรรม 5. จัดให้มีบริการส่งต่อและติดตามผลการส่งต่อ โดยมีการช่วยประสานและติดตามดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีสมุดสุขภาพสำหรับส่งคืนข้อมูลสุขภาพช่องปากให้กับผู้รับบริการ 6. จัดให้มีบริการฝึกปฏิบัติการดูแลสุขภาพช่องปาก และมีการทำงานร่วมกับบอสม.ให้คอยให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพช่องปากแก่ประชาชน 7. ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้รับบริการและครอบครัวมีส่วนร่วมในการตัดสินใจวางแผนการดูแลสุขภาพช่องปากของตนเอง 8. ทันตภิบาลประจำมีการศึกษาเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับ CPG อยู่เสมอ และนำมาบริการผู้ป่วยตามหลักวิชาการเพื่อความปลอดภัยตามมาตรฐานการดูแลผู้ป่วยแต่ละกลุ่ม เช่น ผู้ป่วยภาวะปากแห้งน้ำลายน้อย หรือผู้ป่วยที่มีปัญหาโรคทางระบบ รวมถึงมีการวางแผนการรักษาเพื่อส่งเสริมป้องกันและฟื้นฟูสุขภาพช่องปาก 9.1 ควรมีแผนการทำงานร่วมกับ อบต. เทศบาล ในการทำงานเชิงรุก และเป็นทีมสหวิชาชีพ 9.2 ควรมีการทำแผนงานหรือโครงการเพื่อขอเบิกงบกับทาง อบต. และเทศบาล 9.3 ควรมีแผนงานหรือโครงการในวันสำคัญ เช่น วันคล้ายวันพระราชสมภพของในหลวงวันเด็ก วันผู้สูงอายุ วันที่ 21 ต.ค. <p>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม: ห้องให้บริการทันตกรรมควรมีอุปกรณ์ช่วยชีวิตฉุกเฉินหรือมีออกซิเจนติดไว้ภายในห้อง และการลงข้อมูลการให้บริการในกลุ่มเป้าหมายตามตัวชี้วัดควรลงให้ตรงกับช่วงอายุของตัวชี้วัดที่กำหนด</p>

อำเภอ	หน่วยบริการ	ผลการประเมิน (ที่ยังไม่ผ่าน)	ข้อเสนอแนะ
สามโก้	รพ.สต.โพธิ์ม่วงพันธ์	<ol style="list-style-type: none"> 1. การมีทันตแพทย์ที่รับผิดชอบหน่วยบริการปฐมภูมิและให้บริการ 2. การมีทันตภิบาลที่ให้บริการประจำในหน่วยบริการปฐมภูมิ 3. การมีผู้ช่วยงานทันตกรรมในหน่วยบริการปฐมภูมิ หมายเหตุ: ยังประเมินเพิ่มเติมไม่ได้เนื่องจากขาดทันตภิบาลดูแล	<ol style="list-style-type: none"> 1.1 จัดให้มีทันตแพทย์ที่รับผิดชอบอย่างชัดเจนและร่วมให้บริการในหน่วยบริการ 1.2 ทันตแพทย์ที่รับผิดชอบร่วมจัดทำแผนการปฏิบัติงานด้านงบประมาณ การจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ในรพ.สต. 2. มีการประสานกับ CUP (รพ.สามโก้) ให้ส่งเจ้าหน้าที่มาให้บริการสัปดาห์ละ 1 วัน 3. จัดให้มีผู้ช่วยงานทันตกรรมในหน่วยบริการ โดยให้จ้างหรือฝึกอสม./แม่บ้าน ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม: ห้องให้บริการทันตกรรมควรมีอุปกรณ์ช่วยชีวิตฉุกเฉินหรือมีออกซิเจนติดไว้ภายในห้อง และการลงข้อมูลการให้บริการในกลุ่มเป้าหมายตามตัวชี้วัดควรลงให้ตรงกับช่วงอายุของตัวชี้วัดที่กำหนด
โพธิ์ทอง	รพ.สต.บ่อแร่	<ol style="list-style-type: none"> 1. การมีทันตแพทย์ที่รับผิดชอบหน่วยบริการปฐมภูมิและให้บริการ 2. การมีผู้ช่วยงานทันตกรรมในหน่วยบริการปฐมภูมิ 3. ไม่มีพื้นที่สำหรับฝึกปฏิบัติแปรงฟัน 4. ด้านครุภัณฑ์และเครื่องมือ <ul style="list-style-type: none"> - ด้ามหัวกรอเร็ว/ช้า มีไม่เพียงพอต่อผู้มารับบริการ - ก้าน tipper syringe มีไม่เพียงพอต่อผู้มารับบริการ 5. การบริการทันตกรรมในกลุ่มเสี่ยง เช่น ผู้ป่วยที่มีปัญหาโรคทางระบบ ผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมน้ำตาลไม่ได้ ผู้ป่วยรังสีรักษา ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยจิตเวช 6. การบริการทันตกรรมกรณีมีภาวะฉุกเฉินและการส่งต่อกรณีฉุกเฉิน 	<ol style="list-style-type: none"> 1.1 จัดให้มีทันตแพทย์ที่รับผิดชอบอย่างชัดเจนและร่วมให้บริการในหน่วยบริการ 1.2 ทันตแพทย์ที่รับผิดชอบร่วมจัดทำแผนการปฏิบัติงานด้านงบประมาณ การจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ในรพ.สต. 2. จัดให้มีผู้ช่วยงานทันตกรรมในหน่วยบริการ โดยให้จ้างหรือฝึกอสม./แม่บ้าน 3. จัดตั้งพื้นที่สำหรับฝึกปฏิบัติแปรงฟัน 4. จัดหาเครื่องมือ ได้แก่ ด้ามหัวกรอ, ก้าน tipper syringe ให้มีจำนวนเพียงพอต่อผู้มารับบริการ 5. ทันตภิบาลประจำมีการศึกษาเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับ CPG อยู่เสมอ และนำมาบริการผู้ป่วยตามหลักวิชาการเพื่อความปลอดภัยตามมาตรฐานการดูแลผู้ป่วยแต่ละกลุ่ม เช่น ผู้ป่วยภาวะปากแห้งน้ำลายน้อย หรือผู้ป่วยที่มีปัญหาโรคทางระบบ รวมถึงมีการวางแผนการรักษาเพื่อส่งเสริมป้องกันและฟื้นฟูสุขภาพช่องปาก 6. ควรมีการอบรมการกู้ชีพ (CPR) ให้แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยบริการ และมีอุปกรณ์ช่วยชีวิตฉุกเฉินหรือมีออกซิเจนติดไว้ภายในห้องทันตกรรม ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม: การลงข้อมูลการให้บริการในกลุ่มเป้าหมายตามตัวชี้วัดควรลงให้ตรงกับช่วงอายุของตัวชี้วัดที่กำหนด

อำเภอ	หน่วยบริการ	ผลการประเมิน (ที่ยังไม่ผ่าน)	ข้อเสนอแนะ
เมือง	รพ.สต.ศาลาแดง	<ol style="list-style-type: none"> 1. การมีทันตแพทย์ที่รับผิดชอบหน่วยบริการปฐมภูมิและให้บริการ 2. การมีผู้ช่วยงานทันตกรรมในหน่วยบริการปฐมภูมิ 3. ด้านครุภัณฑ์และเครื่องมือ <ul style="list-style-type: none"> - ด้ามหัวกรอเร็ว/ช้า มีไม่เพียงพอต่อผู้มารับบริการ - ก้าน tipper syringe มีไม่เพียงพอต่อผู้มารับบริการ - ไม่มีตู้เก็บวัสดุทันตกรรม 4. การบริการที่บ้านของผู้ป่วย กรณีที่ผู้ป่วยอยู่ในภาวะพึ่งพิง พิกการหรือกลุ่มอื่นๆ เช่น เด็กแรกคลอด หญิงให้นมบุตร เด็กก่อนวัยเรียน 5. การมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายในการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก 	<ol style="list-style-type: none"> 1.1 จัดให้มีทันตแพทย์ที่รับผิดชอบอย่างชัดเจนและร่วมให้บริการในหน่วยบริการ 1.2 ทันตแพทย์ที่รับผิดชอบร่วมจัดทำแผนการปฏิบัติงานด้านงบประมาณ การจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ในรพ.สต. 2. จัดให้มีผู้ช่วยงานทันตกรรมในหน่วยบริการ โดยให้จ้างหรือฝึกอสม./แม่บ้าน 3. จัดหาเครื่องมือ ได้แก่ ด้ามหัวกรอ, ก้าน tipper syringe ให้มีจำนวนเพียงพอต่อผู้มารับบริการ และตู้เก็บวัสดุทันตกรรม 4. ควรมีการจัดบริการเชิงรุก ลงพื้นที่ออกตรวจสุขภาพช่องปากรวมถึงให้บริการพื้นฐาน เช่น ทาฟลูออไรด์ อุดฟันชั่วคราว สำหรับผู้ป่วยที่อยู่ในกลุ่มภาวะพึ่งพิง <ol style="list-style-type: none"> 5.1 ควรมีแผนการทำงานร่วมกับ อบต. เทศบาล ในการทำงานเชิงรุก และเป็นทีมสหวิชาชีพ 5.2 ควรมีการทำแผนงานหรือโครงการเพื่อขอเบิกงบกับทาง อบต. และเทศบาล 5.3 ควรมีแผนงานหรือโครงการในวันสำคัญ เช่น วันคล้ายวันพระราชสมภพของในหลวง วันเด็ก วันผู้สูงอายุ วันที่ 21 ต.ค. <p>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม: ห้องให้บริการทันตกรรมควรมีอุปกรณ์ช่วยชีวิตฉุกเฉินหรือมีออกฉุกเฉินติดไว้ภายในห้อง และการลงข้อมูลการให้บริการในกลุ่มเป้าหมายตามตัวชี้วัดควรลงให้ตรงกับช่วงอายุของตัวชี้วัดที่กำหนด</p>
ไชโย	รพ.สต.จระเข้ร้อง	<ol style="list-style-type: none"> 1. การมีทันตแพทย์ที่รับผิดชอบหน่วยบริการปฐมภูมิและให้บริการ 2. การมีผู้ช่วยงานทันตกรรมในหน่วยบริการปฐมภูมิ 3. ด้านครุภัณฑ์และเครื่องมือ <ul style="list-style-type: none"> - ด้ามหัวกรอเร็ว/ช้า มีไม่เพียงพอต่อผู้มารับบริการ - ก้าน tipper syringe มีไม่เพียงพอต่อผู้มารับบริการ 4. การบริการที่บ้านของผู้ป่วย กรณีที่ผู้ป่วยอยู่ในภาวะพึ่งพิง พิกการหรือกลุ่มอื่นๆ เช่น เด็กแรกคลอด หญิงให้นมบุตร เด็กก่อนวัยเรียน 5. การบริการทันตกรรมในกลุ่มเสี่ยง เช่น ผู้ป่วยที่มีปัญหาโรคทางระบบ ผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมน้ำตาลไม่ได้ ผู้ป่วยรังสีรักษา ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยจิตเวช 	<ol style="list-style-type: none"> 1.1 จัดให้มีทันตแพทย์ที่รับผิดชอบอย่างชัดเจนและร่วมให้บริการในหน่วยบริการ 1.2 ทันตแพทย์ที่รับผิดชอบร่วมจัดทำแผนการปฏิบัติงานด้านงบประมาณ การจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ในรพ.สต. 2. จัดให้มีผู้ช่วยงานทันตกรรมในหน่วยบริการ โดยให้จ้างหรือฝึกอสม./แม่บ้าน 3. จัดหาเครื่องมือ ได้แก่ ด้ามหัวกรอ, ก้าน tipper syringe ให้เพียงพอต่อผู้มารับบริการ 4. ควรมีการจัดบริการเชิงรุก ลงพื้นที่ออกตรวจสุขภาพช่องปากรวมถึงให้บริการพื้นฐาน เช่น ทาฟลูออไรด์ อุดฟันชั่วคราว สำหรับผู้ป่วยที่อยู่ในกลุ่มภาวะพึ่งพิง 5. ติดตามกัลการประจำมีการศึกษาเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับ CPG อยู่เสมอ และนำมาบริการผู้ป่วยตามหลักวิชาการเพื่อความปลอดภัยตามมาตรฐานการดูแลผู้ป่วยแต่ละกลุ่ม เช่น ผู้ป่วยภาวะปากแห้งน้ำลายน้อย หรือผู้ป่วยที่มีปัญหาโรคทางระบบ รวมถึงมีการวางแผนการรักษาเพื่อส่งเสริมป้องกันและฟื้นฟูสุขภาพช่องปาก <p>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม: ห้องให้บริการทันตกรรมควรมีอุปกรณ์ช่วยชีวิตฉุกเฉินหรือมีออกฉุกเฉินติดไว้ภายในห้อง และการลงข้อมูลการให้บริการในกลุ่มเป้าหมายตามตัวชี้วัดควรลงให้ตรงกับช่วงอายุของตัวชี้วัดที่กำหนด</p>

อำเภอ	หน่วยบริการ	ผลการประเมิน (ที่ยังไม่ผ่าน)	ข้อเสนอแนะ
ป่าโมก	รพ.สต.นรสิงห์	<ol style="list-style-type: none"> 1. การมีทันตแพทย์ที่รับผิดชอบหน่วยบริการปฐมภูมิและให้บริการ 2. การมีผู้ช่วยงานทันตกรรมในหน่วยบริการปฐมภูมิ 3. ด้านโครงสร้างกายภาพ <ul style="list-style-type: none"> - ไม่มีอ่างฟอกมือชนิดไม่ใช้มือเปิดปิดและปะปนกับอ่างล้างเครื่องมือ - ไม่มีป้ายประกาศติดให้ผู้รับบริการเห็นง่ายว่าเป็นหน่วยบริการทันตกรรม - ไม่มีป้ายห้ามสูบบุหรี่ 4. ด้านครุภัณฑ์และเครื่องมือ <ul style="list-style-type: none"> - ค้ำหัตถ์กรอเร็ว/ช้า มีไม่เพียงพอต่อผู้มารับบริการ - ก้าน tipper syringe มีไม่เพียงพอต่อผู้มารับบริการ - ไม่มีตุ้มน้ำสำหรับเก็บยา/เวชภัณฑ์ที่ไม่มีอาหาร/เครื่องดื่มปะปน - ไม่มีตู้หรือชั้นสำหรับเก็บยา/เวชภัณฑ์เป็นสัดส่วน - ไม่มีอุปกรณ์ช่วยชีวิตฉุกเฉิน 5. ไม่มีการส่งคืนข้อมูลสุขภาพช่องปากให้กับผู้รับบริการ 	<ol style="list-style-type: none"> 1.1 จัดให้มีทันตแพทย์ที่รับผิดชอบอย่างชัดเจนและร่วมให้บริการในหน่วยบริการ 1.2 ทันตแพทย์ที่รับผิดชอบร่วมจัดทำแผนการปฏิบัติงานด้านงบประมาณ การจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ในรพ.สต. 2. จัดให้มีผู้ช่วยงานทันตกรรมในหน่วยบริการ โดยให้จ้างหรือฝึกอสม./แม่บ้าน 3. เปลี่ยนหัวก๊อกใหม่และให้อ่างแยกกันกับอ่างล้างเครื่องมือ ติดป้ายประกาศให้เห็นชัดว่าเป็นหน่วยบริการทันตกรรม และติดป้ายห้ามสูบบุหรี่ 4. จัดหาเครื่องมือ ได้แก่ ค้ำหัตถ์กรอ, ก้าน tipper syringe ให้มีจำนวนเพียงพอต่อผู้มารับบริการ ตุ้มน้ำและตู้สำหรับเก็บยา/เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ช่วยชีวิตฉุกเฉิน 5. จัดทำสมุดสุขภาพสำหรับส่งคืนข้อมูลสุขภาพช่องปากให้กับผู้รับบริการ <p>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม: ห้องให้บริการทันตกรรมควรมีอุปกรณ์ช่วยชีวิตฉุกเฉินหรือมีออกฉุกเฉินติดไว้ภายในห้อง และการลงข้อมูลการให้บริการในกลุ่มเป้าหมายตามตัวชี้วัดควรลงให้ตรงกับช่วงอายุของตัวชี้วัดที่กำหนด</p>